

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “KIẾN TRÚC, VĂN HÓA CHÙA BÁCH MÔN TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BẮC NINH - KINH BẮC”



Ngày 13/08/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU – USSH) đã phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Du tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Kiến trúc, văn hóa chùa Bách Môn trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Bắc Ninh - Kinh Bắc”. Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu: Thượng tọa, TS. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Đại đức Thích Giác Đạt – Trụ trì chùa Bách Môn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại diện huyện Tiên Du có ông Nguyễn Dương Bắc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và ông Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND. Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Việt Nam

học và Tiếng Việt, cùng đại diện các phòng/khoa/viện liên quan. Trên cơ sở những nghiên cứu đã được thực hiện, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Du Bắc Ninh, Viện Trần Nhân Tông Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Hội thảo Khoa học: “Kiến trúc và Văn hóa chùa Bách Môn trong dòng lịch sử Phật giáo Bắc Ninh - Kinh

Bắc.” Với gần 30 báo cáo nghiên cứu theo hai phiên: Khảo cổ, văn bia và kiến trúc chùa Bách Môn; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Phật giáo chùa Bách Môn, hội thảo sẽ góp phần khẳng định những giá trị đã được tạo dựng, hướng đến tôn vinh những thành quả của tiền nhân để lại và phát huy vị thế của Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Đinh Khắc Thuân - Viện nghiên cứu Hán Nôm đã thay mặt chủ tọa tổng kết Hội thảo và nêu bật một số định hướng phát triển chùa Bách Môn trong những năm tới với nội dung như sau:

- Phục dựng chùa Bách Môn theo kiến trúc thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX và thống nhất tên gọi chùa Bách Môn;
- Việc triển khai phục dựng chùa Bách Môn sẽ tiếp tục được trao đổi chuyên sâu tại các buổi tọa đàm, hội thảo trong thời gian tới;
- Kết quả của hội thảo sẽ được chọn lọc, xuất bản để phổ biến rộng rãi trong Phật tử và nhân dân địa phương góp phần nêu cao các giá trị tốt đẹp của Phật giáo đối với địa phương nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn hiện nay.